

Số: /KH-BATGT

Quang Minh, ngày tháng năm 2023

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện năm an toàn giao thông 2023

Thực hiện Kế hoạch số 212/KH-BATGT ngày 18/01/2023 của Ban ATGT huyện Hiệp Hòa về việc Triển khai thực hiện năm an toàn giao thông 2023 với chủ đề “**Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn**”. Ban An toàn giao thông xã Quang Minh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện năm an toàn giao thông 2023 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích.

Nâng cao nhận thức, ý thức, vai trò chấp hành các quy định khi tham gia giao thông của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong xã nhất là các quy định về xử lý vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, xe chở quá khổ, quá tải.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các ban, ngành và đoàn thể, nhân dân trong xã tích cực tham gia thực hiện tốt công tác đảm bảo TTATGT năm 2023 với chủ đề “**Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn**”.

Kiểm chế, giảm tải các vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương so với năm 2022.

Tổ chức rà soát, khắc phục các điểm đen tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông trên địa bàn xã; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm TTATGT nhất là hành vi lấn chiếm lòng lề đường gây ách tắc giao thông.

2. Yêu cầu

Triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo TTATGT năm 2023 với chủ đề “**Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn**” tới các ngành, đoàn thể của xã để triển khai đến các hội viên, đoàn viên của ngành mình từ đó vận động gia đình, người thân chấp hành TTATGT.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn đảm bảo TTATGT bằng nhiều biện pháp, hình thức tuyên truyền phù hợp với từng loại đối tượng nhằm nâng cao hơn nữa ý thức chấp hành pháp luật TTATGT, văn hoá giao thông của người tham gia giao thông.

Người đứng đầu các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị-xã hội trên địa bàn xã phải gương mẫu đi đầu, vận động người thân, gia đình, hội viên chấp hành nghiêm pháp luật về an toàn giao thông.

Các thành viên Ban an toàn giao thông xã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện và tăng cường công tác kiểm tra hướng dẫn, tuyên truyền pháp luật ATGT đến nhân dân trên địa bàn xã.

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Nâng cao vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã, Ban an toàn giao thông xã gắn với tinh thần, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người lao động, nhân dân; nhất là người đứng đầu và lực lượng trực tiếp tham gia công tác đảm bảo trật tự ATGT. Thực hiện có hiệu quả Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18 về Tăng cường công tác lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo TTATGT đường bộ, đường thủy và khắc phục ùn tắc giao thông.

2. Tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền và các cơ quan, tổ chức, đoàn thể tích cực vào cuộc triển khai nhiệm vụ đảm bảo TTATGT năm 2023 với chủ đề **“Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”**.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TTATGT và nâng cao nhận thức của người dân khi tham gia giao thông thực hiện nghiêm quy định “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông gắn với xây dựng văn hóa giao thông an toàn; huy động sự vào cuộc tích cực của các tổ chức chính trị- xã hội gắn với đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông” và cuộc vận động “đã uống rượu bia, không lái xe”; nâng cao hiệu quả các mô hình tự quản về bảo đảm trật tự ATGT tại các khu dân cư.

4. Chỉ đạo lực lượng Công an xã tăng cường tổ chức tuần tra và bố trí lực lượng điều tiết giao thông tại khu vực đông dân cư, nơi thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông. Tăng cường công tác xử lý đối với các hành vi vi phạm TTATGT trên địa bàn.

5. Tăng cường quản lý hoạt động của bến đò khách ngang Sông cầu trên địa bàn như bến đò tại thôn Hương Thịnh; củng cố, nâng cao điều kiện an toàn cho người và phương tiện giao thông thủy nội địa.

6. Nâng cao năng lực và chất lượng dịch vụ cấp cứu, chữa trị cho nạn nhân TNGT; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn các kỹ năng sơ cứu TNGT cho người điều khiển phương tiện giao thông và nhân dân.

7. Đẩy mạnh công tác ứng dụng khoa học, công nghệ thông tin trong giải quyết, xử lý các vụ việc TNGT; ứng dụng hệ thống Camera giám sát phạt nguội giao thông trên địa bàn.

8. Tăng cường công tác quản lý các cơ sở kinh doanh vận tải trên địa bàn xã; ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước trong khi tham gia giao thông.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban ATGT xã

Tham mưu cho UBND xã các kế hoạch, văn bản chỉ đạo các ban, ngành, các thôn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp đảm bảo TTATGT theo chủ đề **“Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”**.

Tổ chức đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục, pháp trật tự ATGT đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã như tuyên truyền về ATGT; phát hành các tờ rơi, pa nô, áp phích... Tập trung tuyên truyền, giáo dục đến các loại đối tượng là học sinh, thanh thiếu niên, nhân dân trên địa bàn nhằm nâng cao ý thức chấp hành các quy định về trật tự ATGT của người dân khi tham gia giao thông; không để xảy ra các vụ việc tai nạn giao thông gây thiệt hại về người và tài sản.

Tham mưu, chỉ đạo thực hiện các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các khu vực tập trung đông người, hay xảy ra ùn tắc giao thông nhất là trong các dịp Lễ, Tết Nguyên đán...

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền theo chủ đề an toàn cho người đi xe moto, xe máy, xe khách; kiểm soát tốc độ; kiểm soát trọng tải xe; kiểm soát uống rượu bia đối với lái xe; an toàn bên đò ngang sông...

Tổ chức công tác thi đua, khen thưởng, sơ kết, tổng kết hoạt động của Ban ATGT xã; Tổng hợp kết quả báo cáo tình hình trật tự ATGT trên địa bàn với Đảng ủy, UBND xã, Ban ATGT huyện.

2. Công an xã

Tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-BCA ngày 09/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Nâng cao năng lực, hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông của lực lượng công an nhân dân trong tình hình mới”. đảm bảo ATGT trong dịp Tết nguyên đán Quý Mão, các Lễ hội đầu xuân năm 2023 và các sự kiện chính trị của xã.

Tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã, Ban ATGT xã trong công tác triển khai, thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn trong năm 2023.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT; phối hợp cùng các cơ quan, ban, ngành đoàn thể thường xuyên đổi mới các hình thức tuyên truyền, nội dung tuyên phù hợp với từng độ tuổi, trình độ tập trung tuyên truyền cho học sinh tại các nhà trường trên địa bàn; các tổ chức chính trị - xã hội và các hội viên. .

Phối hợp cùng Công an huyện trong tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý các xe chở quá khổ, quá tải; các phương tiện hút cát, sỏi trái phép, các thuyền chở khách tại các bến đò ngang tại thôn Hương Thịnh.

Tăng cường trong phối hợp liên ngành, kiểm tra, xử lý đối với các hành vi phạm trật tự ATGT, các vụ TNGT trên địa bàn xã; Thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng cho lực lượng công an xã trực tiếp tham gia công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông phòng ngừa sai phạm; Chủ động trong công tác phát hiện các hành vi vi phạm của cán bộ, trong thực hiện nhiệm vụ.

Tham mưu cho UBND xã trong triển khai xây dựng, cải tạo nâng cấp, bảo trì hệ thống đường giao thông liên xã, thôn; khắc phục kịp thời các điểm, đoạn đường hay xảy ra sạt lở, hư hỏng có nguy cơ gây tai nạn giao thông.

3. Công chức địa chính- xây dựng

Tham mưu cho UBND xã trong triển khai bảo trì các hệ thống đường giao thông liên xã, thôn và các tuyến đường hư hỏng gây mất an toàn trật tự ATGT.

Chủ trì, phối hợp cùng các ban, ngành trong công tác giải tỏa hành lang an toàn đường bộ, các điểm chợ cóc, chợ tạm.

Phối hợp trong công tác kiểm soát hoạt động chấp hành pháp TTATGT đường thủy của các bến đò ngang tại thôn Hương Thịnh.

Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc đối với các cơ quan, hộ dân đang thi công trên các tuyến đường liên thôn, liên xã thực hiện công tác đảm bảo trật tự ATGT.

4. Hiệu trưởng các nhà trường

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Phòng giáo dục huyện về công tác đảm bảo ANTG đối với các cán bộ, học sinh nhà trường; Phối hợp tuyên truyền, xử lý nghiêm tình trạng học sinh tại nhà trường không đội mũ bảo hiểm khi ngồi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, điều khiển các phương tiện khi không đủ độ tuổi, không có giấy phép lái xe, uống rượu bia khi lái xe...

Phối hợp cùng các ban, ngành, Công an xã trong tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp luật về trật tự ATGT đối với học sinh, cho học sinh tìm hiểu pháp luật về giao thông. Triển khai thực hiện hiệu quả “Tháng cao điểm ATGT cho học sinh trong tháng 9/2023”.

Phối hợp cùng Công an xã trong nắm bắt, xử lý và thông báo các trường hợp cans bộ giáo viên, học sinh vi phạm về TTATGT; có biện pháp tuyên truyền, giáo dục phù hợp.

5. Công chức văn hóa-xã hội

Tăng cường phối hợp với các ban, ngành tuyên truyền trật tự ATGT với chủ đề **“Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”**; tuyên truyền nhân dân trên địa bàn không xây dựng, bán hàng, lấn. chiếm hành lang an toàn giao thông. .

Tổ chức viết các tin, bài về tình hình ATGT trên địa bàn phối hợp cùng cán bộ Đài truyền thanh xã, thôn tổ chức phát trên hệ thống loa truyền thanh xã, thôn để nhân dân nắm được, thực hiện.

6. Đài truyền thanh xã

Tăng thời lượng phát thanh tuyên truyền về trật tự ATGT với chủ đề **“Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”**

Tăng thời lượng kết nối sóng với Đài truyền thanh huyện trong công tác tuyên truyền pháp luật ATGT trên địa bàn huyện hàng tuần.

Tổ chức viết bài tuyên truyền về TTATGT phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương; Nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật ATGT cho nhân dân trên địa bàn.

7. Ban chỉ huy quân sự xã.

Tổ chức tuyên truyền đến các thành viên của Ban chỉ huy quân sự xã trong thực hiện các quy định về trật tự ATGT; xử lý đối với các thành viên Ban chỉ huy quân sự xã có các hành vi vi phạm trật tự ATGT như uống rượu bia, chở xe quá khổ, quá tải...

Tổ chức tuyên truyền, vận động lực lượng dân quân tự vệ chấp hành nghiêm các quy định khi tham gia giao thông, xây dựng ý thức tự giác chấp hành nghiêm các quy tắc giao thông an toàn.

8. Công chức Kế toán- tài chính

Tham mưu cho UBND xã trong bố trí kinh phí cho công tác đảm bảo trật tự ATGT năm 2023.

Tổng hợp số liệu báo cáo kết quả thu nộp xử phạt vi phạm hành trong lĩnh vực trật tự ATGT theo quy định.

9. Ủy ban MTTQ xã, Các tổ chức chính trị-xã hội

Tăng cường công tác tuyên truyền trong công tác đảm bảo trật tự ATGT năm 2023 với chủ đề “**Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn**”, tuân thủ các quy định về Luật an toàn giao thông.

Tổ chức công tác tuyên truyền một cách sâu rộng, thiết thực đến các thành viên của tổ chức quản lý thông qua các buổi họp, hội nghị; đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia đảm bảo trật tự ATGT” tới các gia đình, khu dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học. Định kỳ thực hiện công tác sơ kết, tổng kết theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2023 của Ban ATGT xã Quang Minh. Yêu cầu các thành viên Ban ATGT của xã, các ban, ngành liên quan nghiêm túc thực hiện kế hoạch này./.

Nơi nhận:

- Ban ATGT huyện Hiệp Hoà (b/c);
- Công an huyện Hiệp Hoà (b/c);
- TT Đảng ủy, TT HĐND xã;
- Chủ tịch, PCT UBND xã;
- Các thành viên Ban ATGT xã (t/h);
- Lưu: BATGT xã

TRƯỞNG BAN

CHỦ TỊCH UBND XÃ
Vũ Bằng Dương